

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลบ้านแปะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑



(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบรายงานการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากเทศบาลตำบลบ้านแปะ ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่องอื่น

เนื่องจากมีรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเป็นจำนวนมาก บางส่วนตกค้างการตรวจสอบซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบในรายงานการเงินงวดปัจจุบันที่ส่งให้ตรวจสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินที่ตกค้างการตรวจสอบ หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรายงานการเงินที่ตกค้างให้แล้วเสร็จก่อน จะทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินได้ทันเวลาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Provincial Audit Office

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้นข้อมูลเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น
เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
เทศบาลตำบลบ้านแปะในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาล
ที่จะเลิกเทศบาลตำบลบ้านแปะ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงิน
จากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Provincial Audit Office

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแจ้งข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมที่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของเทศบาลตำบลบ้านแปะในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้เทศบาลตำบลบ้านแปะ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวดารากร ดวงสุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

(นางสาวณัฐนันท์ การะยะ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Audit Office

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	90,639,761.43	89,620,682.43
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	68,013,825.38	60,303,940.04
เงินฝากกองทุน	4	3,721,465.64	3,434,371.78
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	160,000.00	160,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	94,209.21	124,334.50
ลูกหนี้อื่น ๆ	7	421,913.00	533,278.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	2,500.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		72,413,913.23	64,555,924.32
รวมสินทรัพย์		72,413,913.23	64,555,924.32
ทุนทรัพย์สิน	2	90,639,761.43	89,620,682.43
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	17,370,913.58	12,842,768.12
ฎีกาค้างจ่าย	10	-	219,622.80
เงินรับฝาก	11	1,283,596.44	1,171,510.27
รวมหนี้สินหมุนเวียน		18,654,510.02	14,233,901.19
รวมหนี้สิน		18,654,510.02	14,233,901.19
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	32,489,350.63	29,887,482.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม		21,270,052.58	20,434,540.93
รวมเงินสะสม		53,759,403.21	50,322,023.13
รวมหนี้สินและเงินสะสม		72,413,913.23	64,555,924.32

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ. 
(ศุภกิจ ปิ่นชมภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ


(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ


(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ 8 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 269.11 ตารางกิโลเมตร หรือโดยประมาณ 168,125 ไร่ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ เป็น เทศบาลตำบลบ้านแปะ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 1723 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 การรับรู้สินทรัพย์

เทศบาลจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น และมูลค่าของสินทรัพย์นั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ โดยให้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

(1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร ได้แก่ เงินสดในมือ เช็ค ตั๋วแลกเงิน และธนาคัติ ให้บันทึกรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยเปิดเผยรายละเอียดเงินสดและเงินฝากธนาคารไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(2) เงินฝากกระทรวงการคลัง ได้แก่

(2.1) บัญชีที่กระทรวงการคลังเปิดไว้ เพื่อฝากเงินของรัฐบาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMS ณ วันสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้เงินฝากกระทรวงการคลังตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง โดยเปิดเผยรายละเอียดเงินฝากกระทรวงการคลังไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(2.2) บัญชีที่กระทรวงการคลังเปิดไว้ เพื่อจ่ายเงินแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บันทึกเป็นรายได้และรายจ่าย เมื่อได้รับหลักฐานการจ่ายเงินจากรกระทรวงการคลังที่แสดงว่าได้จ่ายเงินแทน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว

(3) เงินฝากกองทุน ได้แก่ จำนวนเงินที่เทศบาลส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และหรือเงินฝากกองทุนต่างๆ ที่ส่งสมทบตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ กำหนด

(4) เงินประกัน ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเพื่อเป็นหลักประกัน ความเสียหายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(5) ลูกหนี้เงินยืม ได้แก่ ลูกหนี้ที่เกิดจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยืมเงินไปใช้ จ่ายในการปฏิบัติงาน ให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ในกรณีนี้ตามจำนวนที่ยืม

(6) รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับ จากรัฐบาลแต่ยังไม่ได้รับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้รายได้จากรัฐบาลค้างรับตามจำนวนเงินที่ยัง ไม่ได้รับ

(7) ลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ยอดรวมของลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลูกหนี้ภาษีบำรุง ท้องที่ และลูกหนี้ภาษีป้าย เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้เปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้ค่าภาษีแต่ละประเภทไว้ใน หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(8) ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและ ที่ดินตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(9) ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ประเภทภาษีบำรุงท้องที่ ที่ยังเรียก เก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ตามมูลค่า สุทธิที่จะได้รับหลังหักเงินที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้หัก

(10) ลูกหนี้ภาษีป้าย ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ประเภทภาษีป้าย ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ใน ปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีป้าย ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(11) ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ โดยมีระยะเวลาการชำระเงินที่แน่นอน ค่าเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น หรือรายได้อื่นที่มี หลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชำระที่แน่นอน ซึ่งเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เช่น ค่า น้ำประปา ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ตามมูลค่าสุทธิที่จะ ได้รับหลังหักเงินที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้หัก โดยเปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้รายได้อื่นๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(12) ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ ลูกหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตาม



(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้บันทึกบัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตามมูลค่าตามสัญญาที่ได้กู้ยืมเงินไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(13) ลูกหนี้อื่นๆ ได้แก่ ลูกหนี้ไม่ได้เกิดจากรายได้จากการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บันทึกบัญชีลูกหนี้อื่นๆ เมื่อสามารถระบุผู้รับผิดชอบได้ โดยเปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้อื่นๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(14) ลูกหนี้เงินยืมสะสม ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้ยืมเงินสะสมไปใช้จ่ายในกิจการเฉพาะการหรือยืมเงินสะสมทรงจ่ายตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

(15) ลูกหนี้เงินสะสม ได้แก่ บัญชีที่ใช้บันทึกสำหรับการยืมเงินสะสมทรงจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ โดยบันทึกคู่กับบัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม และให้กลับรายการบัญชีเมื่อได้รับเงินหรือรับรู้รายได้เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

(16) เงินจ่ายล่วงหน้า ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ตามที่กฎหมายกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา ก่อนที่คู่สัญญาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงตามสัญญา

1.3 การรับรู้หนี้สิน

เทศบาลจะรับรู้หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อจะนำทรัพยากรออกจากเทศบาลเพื่อชำระภาระผูกพัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องชำระนั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ โดยให้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

(1) รายจ่ายค้างจ่าย ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินจากผู้มีอำนาจไว้จ่ายในงบประมาณถัดไป โดยเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(2) ฎีกาค้างจ่าย ได้แก่ จำนวนเงินที่วางฎีกาเบิกเงินภายในวันที่สามสิบกันยายนแล้ว แต่ไม่สามารถอนุมัติและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณและจะต้องอนุมัติและเบิกจ่ายภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี โดยเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(3) รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ ได้แก่ จำนวนเงินที่ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานซึ่งยังไม่ได้ส่งใช้ภายในปีงบประมาณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกบัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญตามมูลค่าเท่ากับยอดลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ได้ส่ง

(4) เงินรับฝาก ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหรือรับไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไขหรือคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิ โดยเปิดเผยประเภทของเงินที่รับฝากไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(5) เจ้าหนี้เงินกู้ ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้จากแหล่งเงินกู้ โดยเปิดเผยชื่อเจ้าหนี้ โครงการที่ขอกู้ จำนวนเงินที่ขอกู้ ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(6) เจ้าหนี้เงินสะสม ได้แก่ บัญชีที่ใช้บันทึกสำหรับการยืมเงินสะสมที่ตรงจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ โดยบันทึกคู่กับบัญชีลูกหนี้เงินสะสม และให้กลับรายการบัญชีเมื่อได้รับเงินหรือรับรู้รายได้เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ

1.4 การรับรู้เงินสะสม

เทศบาลจะรับรู้เงินสะสมได้ตามกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผลต่างระหว่างรายรับสูงกว่ารายจ่าย ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรับรู้เป็นเงินสะสมร้อยละสิบห้า และทุนสำรองเงินสะสมร้อยละยี่สิบห้า
- (2) เงินรายจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมาและรับคืนในปีงบประมาณปัจจุบันให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันที่รับเงินนั้น
- (3) การจ่ายขาดเงินสะสมให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่จ่ายเงิน
- (4) รายจ่ายที่ได้ตั้งค้างจ่ายไว้และไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายต่อไปให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
- (5) การจำหน่ายหนี้สูญหรือการลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ ให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหนี้สูญหรือลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ

1.5 การรับรู้รายได้

เทศบาลจะรับรู้รายได้เมื่อมีการรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดจากการดำเนินกิจการตามปกติของเทศบาลประโยชน์เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจะเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์ หรือลดลงในส่วนของหนี้สินซึ่งมีผลทำให้สินทรัพย์สุทธิของเทศบาลเพิ่มขึ้น เว้นแต่เงินกู้ยืมไม่ถือเป็นรายได้เนื่องจากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากันจึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธิของเทศบาล ดังนี้

- (1) รายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และรายรับประเภทอื่นที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชำระเงินแน่นอน ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
- (2) เงินรายได้ประเภทอื่นนอกจากรายได้ตามข้อ 1 ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด
- (3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เทศบาลโดยระบุดูประสงค์ ระหว่างปีงบประมาณ ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหากยังไม่ได้รับเงินให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
- (4) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เทศบาลโดยระบุดูประสงค์ ซึ่งเทศบาลนำเงินอุดหนุนไปดำเนินการเอง โดยที่รัฐบาลให้ก่อนนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและจัดสรรให้เป็นปี ๆ ให้บันทึกเป็นรายได้สำหรับเงินที่จะได้รับจัดสรรในปีที่ได้รับจัดสรรนั้น



(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(5) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงการคลังเบิกจ่ายเงิน แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บันทึกรายได้ เมื่อได้รับหลักฐานการจ่ายเงินจากกระทรวงการคลังที่แสดงว่าได้จ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว

1.6 การรับรู้รายจ่าย

เทศบาลจะรับรู้รายจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงิน และหรือได้รับอนุมัติให้กันเงินในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ดังนี้

(1) บันทึกเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเป็นรายจ่ายที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หรือเงินอุดหนุนโดยวัตถุประสงค์ประสงค์

(2) บันทึกเป็นรายจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินอุดหนุนโดยวัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

(3) การจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ให้แสดงยอดรายจ่ายในรายงานการเงิน

(4) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงการคลังเบิกจ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บันทึกเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับหลักฐานการจ่ายเงินจากกระทรวงการคลังที่แสดงว่าได้จ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว



(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560			2561
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	600,000.00	600,000.00	รายได้	37,641,030.00	33,389,542.00
อาคารและสิ่งก่อสร้าง	68,793,856.43	-	รับโอน	52,998,731.43	-
อาคารสำนักงาน	-	14,115,502.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,246,109.00
เสารัง	-	98,000.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	52,985,031.43
โรงจอดรถ	-	513,803.00			
รั้วและป้าย	-	360,000.00			
ปรับปรุงภูมิทัศน์	-	172,900.00			
เสาไฟ Hight Mast	-	630,000.00			
สถานีสูบน้ำและบ้านพัก	-	52,903,651.43			
ข. สสังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,940,192.00	2,636,749.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	225,711.00	268,305.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,046,400.00	12,046,400.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	464,100.00	306,100.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,620,500.00	2,620,500.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	679,495.00	406,495.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	310,405.00	235,605.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,500.00	5,500.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	75,950.00	67,450.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	15,800.00	-			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	106,100.00	87,100.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	75,000.00	-			
ครุภัณฑ์สำรวจ	118,440.00	113,940.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,453,812.00	1,390,182.00			
ครุภัณฑ์อื่น	108,500.00	42,500.00			
รวม	90,639,761.43	89,620,682.43		90,639,761.43	89,620,682.43


 (นางนริศรา อุ่นปาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	2561	2560
หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 981-8-63558-2	37,471,102.32	30,124,457.23
ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 310001530119	30,542,723.06	30,179,482.81
รวม	68,013,825.38	60,303,940.04
หมายเหตุ 4 เงินฝากกองทุน	2561	2560
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,721,465.64	3,434,371.78
รวม	3,721,465.64	3,434,371.78
หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2561	2560
เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2559	160,000.00	160,000.00
รวม	160,000.00	160,000.00


 (นางนริศรา อุ่นปวง)
 ศึกษาดูงานการเงินและบัญชีชำนาญกา

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2558	1	11,403.00	2558	1	11,403.00
	2559	1	11,403.00	2559	2	17,127.00
	2560	6	27,834.50	2560	8	35,259.50
	2561	4	16,749.00			
รวม		12	67,389.50		11	63,789.50
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2553	-	-	2553	3	6,306.10
	2554	-	-	2554	7	8,619.35
	2556	-	-	2556	3	2,253.40
	2557	3	2,669.50	2557	13	6,307.05
	2558	7	5,168.95	2558	23	10,099.45
	2559	16	10,410.10	2559	41	17,505.65
	2560	15	1,605.50	2560	50	6,574.00
	2561	1	3,285.66			
รวม		42	23,139.71		140	57,665.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2560	-	-	2560	1	2,880.00
	2561	2	3,680.00			
รวม		2	3,680.00		1	2,880.00
รวมทั้งสิ้น		56	94,209.21		152	124,334.50



(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่น ๆ	2561	2560
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	4,240.00	-
ลูกหนี้กลุ่มอาชีพฯ	27,500.00	51,900.00
ลูกหนี้โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน	374,173.00	464,348.00
ลูกหนี้กลุ่มปุ๋ยและยา	16,000.00	17,030.00
รวม	<u>421,913.00</u>	<u>533,278.00</u>
หมายเหตุ 8 สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2561	2560
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	2,500.00	-
รวม	<u>2,500.00</u>	<u>-</u>



(นางนริศรา อุ่นปวง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	736,775.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์	450.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ	1,000,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1	21,600.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,800.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม (นม)		376,238.58
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	100,050.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างพนักงานกู้ชีพ ฯ (นางนริศรา อุ่นป่าง) <small>มีลักษณะการรับและบัญชีที่หลายรายการ</small>	21,000.00
เงินงบประมาณ	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,000.00

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขนาด	2,600.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	366,500.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	4,700,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสบแม่ หมู่ที่ 1 สายที่ 1	145,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	133,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสบแจ่ม ผังซ้าย หมู่ที่ 11 สายที่ 2	84,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	220,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแบบ โอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโฮ้งมะค่า หมู่ที่ 16	189,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอนหิน หมู่ที่ 3	400,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมากป หมู่ที่ 2 สายที่ 1	98,800.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ในงบ) หมู่ที่ 1	380,000.00

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบนนา หมู่ที่ 14	400,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19	401,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1 หมวด 4	274,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. บ้านโง้งมะค่า หมู่ที่ 16 สายที่ 2	160,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านต้นฝั่ง หมู่ที่ 17	404,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8	249,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12	400,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่จร หมู่ที่ 20	117,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.แดงเย็น หมู่ที่ 15 สายที่ 2	154,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านท่ากอเม้ง หมู่ที่ 10 (นางนริศรา อ่อนปวง)	131,800.00

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13	400,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 สายที่ 1	132,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่จร หมู่ที่ 20	400,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสบเปะ หมู่ที่ 1 สายที่ 2	133,300.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังตวง หมู่ที่ 9	402,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านช่วงป่าไผ่ หมู่ที่ 6	934,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 สายที่ 2	150,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางระบบน้ำ คสล. บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	299,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนกกบ หมู่ที่ 2 สายที่ 2	301,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	400,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (นางนริศรา อุ่นปวง)	102,000.00

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้ำจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	บ้านช่างเปาใต้ หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านบวักท่า หมู่ที่ 18	449,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1 (หมวด3)	171,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 สายที่ 1	333,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 สายที่ 1	250,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโสมมะค่า หมู่ที่ 16 สายที่ 1	251,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 สายที่ 3	171,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแปะ หมู่ที่ 4	400,000.00
รวม						17,370,913.58



(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์	450.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	1,580.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดรับแขกไม้สัก	8,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะประชุมชุดเล็ก	18,900.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะหมู่บูชา	8,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ผ้าใบเต็นท์	28,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ไมโครโฟนแบบไร้สาย	18,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด	3,300.00
เงินงบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์	180,000.00
เงินงบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณวิทยุคมนาคมประจำตำบลบ้านแปะ	131,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน	(นางนริศรา อุ่นปวง)	89,880.00

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือนฝ่ายประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		100,215.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		90,075.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		374,510.08
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน และมีระบบฟอกอากาศ	64,800.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,400.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ	21,000.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องฟ่นละอองฝอย ULV	170,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ	61,200.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน ระดับ3-6	8,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	6,362,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวททำ หมู่ที่ 18	241,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวททำ หมู่ที่ 18	431,000.00

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเคมโไฟสาธารณะสะพานข้ามแม่น้ำปิง บ้านสบแจ่มฝั่งขวา-บ้านท่ากอม่วง	340,000.00
เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	9,514.50
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบู้ัตถุประสงค์	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	40,595.67
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบู้ัตถุประสงค์	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	9,150.00
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบู้ัตถุประสงค์	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของของส่วนราชการฯ(กสจ.)	-	2,697.87
รวม						12,842,768.12

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบันทึกข้อมูลสารสนเทศฯ	8,000.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำความสะอาด เทศบาลฯ	6,000.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำความสะอาด เทศบาลฯ	7,000.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	น้ำมันรถสำเภาปลัด	22,403.08
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการถวายดอกไม้จันทน์ ฯ	40,000.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00
งบประมาณ	รักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	น้ำมันรถงานป้องกันฯ	5,589.88
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านแปะ	8,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านช่วงเปาใต้	8,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบันทึกข้อมูลสารสนเทศฯ	8,000.00

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หมายเหตุ 10 ฎีกาค้างจ่าย
ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	น้ำมันรถกองช่าง	22,671.84
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะและมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ	8,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะและมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ	8,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะและมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ	8,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะและมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ	8,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะและมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ	45,958.00
			รวม			219,622.80

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เงินรับฝาก	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22,636.59	4,503.75
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	155,646.05	137,860.32
เงินประกันสัญญา	934,035.00	643,625.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	158,203.40	104,870.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	266,732.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์เทศบาล	1,000.00	500.00
ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน 10%	6,395.40	1,635.20
โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์	20.00	20.00
เงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล	4,856.00	10,960.00
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	500.00	500.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	304.00	304.00
รวม	1,283,596.44	1,171,510.27


 (นางนริศรา อุ่นปวง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 และ 1 ตุลาคม 2559	29,887,482.20	26,959,116.51
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,342,713.46	3,887,097.89
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	835,678.37	971,774.47
รวม	2,507,035.09	2,915,323.42
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,727,020.00	271,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	15,663.52	41,034.62
รับคืนเงินสะสม	14,266.32	4,825.00
รายการปรับปรุงบัญชี	(1,661,590.00)	(296,172.50)
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(526.50)	(7,644.85)
รายการปรับปรุงบัญชี	2,601,868.43	2,928,365.69
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 และ 30 กันยายน 2560	<u>32,489,350.63</u>	<u>29,887,482.20</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 และ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. เงินฝากกองทุน
2. ลูกหนี้ค่าภาษี
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	2561	2560
1. เงินฝากกองทุน	3,721,465.64	3,434,371.78
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	94,209.21	124,334.50
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	28,673,675.78	26,328,775.92
	<u>32,489,350.63</u>	<u>29,887,482.20</u>

2561

2560

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - โครงการ
และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	ค่าเช่าบ้านพนักงานกองสวัสดิการฯ	33,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหิน หมู่ 3	443,000.00	441,000.00	-	441,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่ 4	443,000.00	442,000.00	-	442,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ 5 (สายที่1)	276,000.00	275,000.00	-	275,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ 5 (สายที่2)	140,000.00	139,500.00	-	139,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่วงป่าใต้ หมู่ 6 (สายที่1)	158,000.00	157,500.00	157,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่วงป่าใต้ หมู่ 6 (สายที่2)	249,000.00	248,000.00	248,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าข้าม หมู่ 7 (สายที่1)	191,000.00	190,000.00	190,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าข้าม หมู่ 7 (สายที่2)	248,000.00	247,000.00	247,000.00	-	-

(นางนริศรา อุ่นปาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ 8	439,000.00	422,500.00	-	422,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังตวง หมู่ 9	439,000.00	434,562.40	-	434,562.40	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ากอม่วง หมู่ 10	439,000.00	422,500.00	-	422,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12	447,000.00	428,000.00	-	428,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 13	340,000.00	338,500.00	-	338,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบนนา หมู่ 14	443,000.00	420,500.00	-	420,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ 15 (สายที่ 1)	253,000.00	252,000.00	-	252,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ 15 (สายที่ 2)	152,000.00	151,000.00	-	151,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโง้งมะค่า หมู่ 16	409,000.00	408,000.00	-	408,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ 17	444,000.00	410,400.00	-	410,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวักท่า หมู่ 18 (สายที่ 1)	157,000.00	156,500.00	156,500.00	-	-

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม
ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวักท่า หมู่ 18 (สายที่ 2)	187,000.00	186,500.00	186,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวักท่า หมู่ 18 (สายที่ 3)	124,000.00	123,500.00	123,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องเปา หมู่ 19 (สายที่ 1)	225,000.00	224,000.00	-	224,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องเปา หมู่ 19 (สายที่ 2)	122,000.00	121,000.00	-	121,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องเปา หมู่ 19 (สายที่ 3)	107,000.00	106,000.00	-	106,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จร หมู่ 20	378,000.00	367,200.00	-	367,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ บ้านสบปะ หมู่ 1	493,000.00	322,590.00	322,590.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้านกบ หมู่ 2	440,000.00	438,500.00	-	438,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้านแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ 11	551,000.00	349,009.00	-	349,009.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 13	100,000.00	99,000.00	-	99,000.00	-
	รวม		8,870,000.00	8,351,761.40	1,661,590.00	6,690,171.40	-

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
งบกลาง	สำรองจ่าย	เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาทภัย)	296,172.50	296,172.50	296,172.50	-	-
		รวม	296,172.50	296,172.50	296,172.50	-	-

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ
 ขณสมทบการดำเนินงานจากเงินรายรับ
 หักวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนรัฐบาล ประเทศ/เอชเอ ที	รวม	บริหาร งาน ทั่วไป	การวิจัย ความ สามารถ	การศึกษา	สาธารณสุข	สิ่งของพัสดุ	เศษและ ชุมชน	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รวม	24,834,444.41	23,898,134.40	6,492.60	23,904,627.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,904,627.00
งบกลาง	2,848,320.00	2,848,320.00	-	2,848,320.00	2,848,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินก้อน (ฝ่ายการเมือง)	16,473,063.59	16,181,454.37	216,420.00	16,397,874.37	7,294,337.98	-	5,162,292.00	3,254,296.00	686,988.39	-	-	-	-	-
เงินก้อน (ฝ่ายประจำ)	1,161,775.00	1,127,809.25	-	1,127,809.25	1,008,509.25	-	68,300.00	42,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	8,009,981.08	7,571,972.48	-	7,571,972.48	1,862,793.64	206,600.00	1,869,157.00	1,469,709.90	159,738.00	-	286,890.00	1,118,320.09	274,510.00	-
ค่าจ้าง	4,747,097.00	4,312,129.14	-	4,312,129.14	700,072.79	118,576.85	2,484,726.44	705,421.67	48,137.00	-	-	21,835.61	62,915.00	-
ค่าสารวัสดุไปรษณีย์	8,484,500.00	4,947,733.94	-	4,947,733.94	664,832.36	-	-	-	23,600.00	55,800.00	-	75,000.00	4,261,065.95	-
ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน 1)	646,980.00	634,340.00	-	634,340.00	221,100.00	175,000.00	83,840.00	-	19,600.00	20,348,100.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน 2)	12,521,700.00	12,513,650.00	8,075,100.00	20,588,750.00	30,425.00	-	221,090.00	-	-	-	-	-	-	-
งบจ่ายอื่น	30,500.00	30,425.00	-	30,425.00	87,000.00	-	4,021,040.00	1,614,638.92	-	-	357,000.00	315,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	7,243,638.92	6,864,678.92	-	6,864,678.92	87,000.00	-	4,021,040.00	1,614,638.92	-	-	357,000.00	315,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	87,000,000.00	80,930,647.50	8,298,012.60	89,228,660.10	14,737,391.04	500,176.85	13,910,365.44	27,489,966.49	928,063.39	27,489,966.49	643,890.00	1,530,155.70	4,598,490.95	23,904,627.00
รวมรับ	1,643,000.00	1,665,813.83	-	1,665,813.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีอากร	1,043,200.00	1,117,448.00	-	1,117,448.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	524,500.00	676,327.92	-	676,327.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการรับเงิน	226,900.00	194,950.00	-	194,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุน	1,000.00	1,259.00	-	1,259.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้	29,283,300.00	32,916,643.26	-	32,916,643.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	54,278,100.00	47,700,918.95	-	47,700,918.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนรัฐบาล/ประเทศ/เอชเอที	87,000,000.00	84,273,360.96	8,298,012.60	92,571,373.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	87,000,000.00	84,273,360.96	8,298,012.60	92,571,373.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับสุทธิ				3,342,713.46										

(นางหิรัญ เกตุโสม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.
 (สุวิทย์ คุ้มชนน)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ


 (นางปวง นริศรา) ปลัดเทศบาล
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

(นางปวง นริศรา) ปลัด
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ

1. เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 11,900.00 บาท	59,500.00
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก cannon จำนวน 1 เครื่อง	4,200.00
3. คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	28,800.00
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบที่ 1 จำนวน 1 ตัว	5,100.00
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แอลลองสวิตช์ 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 1 ตัว	6,150.00
6. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ เอ3 cannon จำนวน 1 เครื่อง	7,650.00
7. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง	9,000.00
8. เครื่องแกว่งตัวบริหารข้อเท้า จำนวน 1 เครื่อง	20,900.00
9. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ แบบก้าวเหวี่ยงขา จำนวน 1 เครื่อง	17,700.00
10. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ ไทล์และขา จำนวน 1 เครื่อง	18,700.00
11. เครื่องยืนหมุนบริหารเอวและสะโพก	17,700.00
12. คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	29,000.00
13. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000 KVA	2,800.00
14. สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อชนิดทองเหลือง จำนวน 1 ชุด	19,000.00
15. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน มอก. จำนวน 8 ตู้ ๆ ละ 5,500.00 บาท	44,000.00
16. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก มอก. จำนวน 5 ตู้ ๆ ละ 7,400.00 บาท	37,000.00
17. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 kVA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,780.00 บาท	5,560.00
18. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	26,500.00
19. เครื่องโทรทัศน์ LED 32 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 7,950.00 บาท	47,700.00
20. พัดลมโคจรติดเพดาน ฮาตารี 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,090.00 บาท	2,180.00
21. เทปวัดระยะสแตนเลส จำนวน 1 อัน	4,500.00
22. กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 ตัว	14,000.00
23. โต๊ะไฟเมก้า จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,200.00 บาท	8,400.00
24. ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 3,000.00 บาท	9,000.00
25. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน มอก. จำนวน 1 ตู้	5,500.00
26. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน มอก. จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500.00 บาท	11,000.00
27. เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก จำนวน 4 หลัง ๆ ละ 16,500.00 บาท	66,000.00
28. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00
29. โคมไฟแสงสว่าง LED พร้อมขาตั้ง 2 ตัว ๆ ละ 11,500.00 บาท	23,000.00
30. เครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	14,000.00
31. เครื่องเป่าลม จำนวน 1 เครื่อง	1,800.00
32. คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	21,600.00
33. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000 KVA	5,800.00

(นางนริศรา อุ่นปวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

34. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000.00
35. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	2,600.00
รวม	634,340.00

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินรายรับ

1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15	248,000.00
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านท่าข้าม ม.7	442,000.00
3. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ท่ากอม่วง	392,500.00
4. โครงการก่อสร้างถนนคสล แบบ 2 ร่องล้อ บ้านแม่จร หมู่ที่ 20	216,500.00
5. ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังตวง หมู่ที่ 9	149,500.00
6. โครงการก่อสร้างอาคารโรงประกอบระบบกรองน้ำระบบปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนากบ	349,000.00
7. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	366,500.00
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 สายที่ 1	145,000.00
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	133,000.00
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 สายที่ 2	84,000.00
11. โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10	220,000.00
12. โครงการวางท่อส่งน้ำระบบปะปาหมู่บ้าน บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3	400,000.00
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนากบ หมู่ที่ 2 สายที่ 1	98,800.00
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8	380,000.00
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบนนา หมู่ที่ 14	400,000.00
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านช่วงเปา หมู่ที่ 19	401,000.00
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสบแปะ หมู่ที่ 4 หมวด 4	274,000.00
18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโง้งมะค่า หมู่ที่ 16 สายที่ 2	160,000.00
19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	404,000.00
20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8	249,000.00
21. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12	400,000.00
22. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่จร หมู่ที่ 20	117,000.00
23. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 สายที่ 2	154,000.00
24. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13	400,000.00
25. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 สายที่ 1	132,000.00
26. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่จร หมู่ที่ 20	400,000.00
27. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1 สายที่ 2	133,300.00
28. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังตวง หมู่ที่ 9	402,000.00
29. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6	934,000.00
30. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 สายที่ 2	150,000.00
31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7	299,000.00

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาทบ หมู่ที่ 2 สายที่ 2	301,000.00
33. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 17	400,000.00
34. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6	102,000.00
35. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านบวท้าว หมู่ที่ 18	449,000.00
36. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1 ทมว.3	171,000.00
37. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 สายที่ 1	333,000.00
38. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5สายที่ 1	250,000.00
39. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโง้งมะค่า หมู่ 16 สายที่ 1	251,000.00
40. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดวงเย็น หมู่ที่ 15 สายที่ 3	171,000.00
41. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแปะ หมู่ที่ 4	400,000.00
42. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	651,550.00
รวม	12,513,650.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ

1. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ห้วยทราย	320,000.00
2. ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ Overlay สายบ้านท่ากอม่วง ม.10	2,983,000.00
3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแปะ หมู่ที่ 4	3,075,000.00
4. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังดวง	242,500.00
5. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สบแปะ 3	121,000.00
6. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม่อนหิน	190,000.00
7. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า นาทบ	190,000.00
8. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สบแจ่มฝั่งซ้าย	120,000.00
9. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สบแปะ 2	127,000.00
10. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ท่ากอม่วง	250,000.00
11. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สบแปะ	437,000.00
12. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ	19,600.00
รวม	8,075,100.00
รวมทั้งสิ้น	20,588,750.00

(นางนริศรา อุ่นปวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ